



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ยึดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด ในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ **จะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย และทางวินัย โดยไม่มีการละเว้น**

๒. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก **โดยเด็ดขาด**

ในกรณีที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือในสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยไม่ทราบว่าบุคคลนั้น เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก เมื่อบุคคลนั้นรับทราบคำสั่งแล้วแต่ยังไม่แจ้งต่อศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะถือว่าบุคคลนั้นมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ และมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตในการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ **จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย โดยไม่มีการละเว้น**

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดสำคัญดังกล่าว **ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด**

๔. ในวันสอบคัดเลือก สนามสอบคัดเลือกไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋า หรือซองเอกสาร คู่มือ หรือตำราต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ จึงขอให้ผู้เข้าสอบเก็บไว้ที่รถส่วนตัว หรือฝากไว้กับญาติ หรือผู้ติดตามเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือก หน่วยสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายแต่ประการใด

๕. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋า หรือซองเอกสาร คู่มือ หรือตำราต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ ทั้งนี้ ให้กรรมการกำกับห้องสอบฝากสิ่งที่น่าติดตัวมาในวันดังกล่าว ฝากไว้ที่กรรมการกลางประจำสนามสอบ

๖. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการกำกับห้องสอบ ผู้เข้าสอบ และกรรมการกลาง ประจำสนามสอบ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานประจำอาคารสอบ ทุกชั้น

๗. ระหว่างเวลาสอบ สนามสอบคัดเลือกจะกำหนดพื้นที่ไว้สำหรับผู้เข้าสอบ และผู้ติดตาม และมีการกำหนดขอบเขตบริเวณอาคารสอบ อย่างชัดเจน จึงไม่อนุญาตให้คณะกรรมการ หรือผู้เข้าสอบ หรือผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำหนดดังกล่าว ก่อนได้รับอนุญาต

๘. คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกทุกคณะ จะต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาที่กำหนดใน ตารางสอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำสั่งชี้แจงจากประธานสนามสอบ

๙. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มทำการสอบไปแล้ว ๑๕ นาที และ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทำการสอบในรายวิชานั้น ๆ เท่านั้น

๑๐. ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ โดยบัตรดังกล่าวต้องมีรูปถ่าย และระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๑๑. ผู้สมัครสอบ ต้องลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานในเอกสาร บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ บัญชีลงชื่อผู้สมัครสอบ บัญชีลงชื่อผู้เข้าสอบ

ในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้ยึดหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น หากมีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ โดยเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือก ในครั้งนี้ ขอให้ท่าน ตรวจสอบแหล่งข้อมูล และแจ้งเบาะแสของกลุ่มคน หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โดยตรงทางหมายเลข โทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

นายภัทรวรรณ นิลแก้ววรวิษุณี

รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

หมายเลข ๐๖๑ - ๔๑๓ - ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายภัทรวรรณ นิลแก้ววรวิษุณี)

รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม